

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-PNN

Tam Đường, ngày tháng 8 năm 2024

V/v chủ động ứng phó với mưa
lớn gây lũ quét, sạt lở đất trên
địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Từ ngày 29/7/2024, trên địa bàn huyện Tam Đường có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lai Châu dự báo trong những ngày tới trên địa bàn huyện Tam Đường tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 120 mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất, trong mưa dông dễ phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thực hiện Công văn số 2998 /UBND-KTN ngày 31/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về chủ động ứng phó với mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất. Nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai xảy ra trong những ngày tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban Chỉ huy) huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; các Công điện: số 04/CĐ-UBND ngày 10/6/2024, số 05/CĐ-UBND ngày 03/7/2024, số 06/CĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện¹.

2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an

¹ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 06/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; các Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện: số 512/UBND-NN&PTNT ngày 08/4/2024 về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, số 905/UBND-PNN ngày 10/6/2024 về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, số 1067/UBND-PNN ngày 04/7/2024 về việc triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

toàn cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Thực hiện hiệu quả phương án ứng phó phòng chống thiên tai đã được phê duyệt. UBND các xã: Thèn Sin, Hồ Thầu cử lực lượng trực thường xuyên kiểm tra khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại điểm dân cư bản Pan Khèo, điểm dân cư bản Phô Hồ Thầu, kịp thời cảnh báo và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho Nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn trong thời điểm cao điểm mùa mưa đang diễn ra; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức, cá nhân nuôi cá nước lạnh, các điểm du lịch, khu du lịch, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân nuôi cá nước lạnh và khu du lịch Cầu kính rồng mây, Ô Quý Hồ trên địa bàn xã Sơn Bình triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho phù hợp với điều kiện thực tế cử lực lượng kiểm tra những điểm xung yếu có thể xảy ra thiên tai, kịp thời di chuyển người và tài sản giá trị đến nơi an toàn khi thiên tai xảy ra.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thường xuyên cập nhật và đưa thông tin kịp thời về diễn biến của mưa, lũ và các nội dung chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, huyện để Nhân dân chủ động phòng tránh.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn chủ động huy động lực lượng tại chỗ tổ chức khắc phục kịp thời các tuyến giao thông bị sạt lở do xã, huyện quản lý; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo hệ thống thoát nước của các công trình giao thông trên địa bàn quản lý; kịp thời thực hiện việc cảnh báo tại vị trí nguy hiểm có nguy cơ gây ách tắc giao thông; chủ động, thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở; cắm cọc tiêu, phao tiêu, cột thủy chí tại các vị trí có nguy cơ gây ngập úng sâu, lưu tốc dòng chảy lớn.

5. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy huyện để xử lý, giải quyết.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Chỉ huy huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phong Vĩnh Cường

